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วารสารชายคาเรื่องสัน้กอเกิดหลังความสูญเสียของเหตุการณเมษาฯ-พฤษภาฯ 2553 โดย “คณะเขียน” รวมกัน

กอการวารสารเลมน้ีเพื่อบันทึกเรื่องราวและถายทอดความเจ็บปวดแหงยุคสมัยผานงานวรรณกรรม 

10 ปีที่ผานมา นักเขียน บรรณาธิการ และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันผลิตวารสารมาแลว 13 เลม สวนเลมที่ 14 เพิ่ง

วางแผนเมื่อตนเดือนสิงหาคมที่ผานมา ชื่อ “ผูปรารถนาเสรีภาพ” 

ทีมงานเดอะอีสานเรคคอรดสนทนากับ มาโนช พรหมสิงห ผูอาวุโสในวงการวรรณกรรม ในฐานะบรรณาธิการ

วารสารชายคาเรื่องสัน้ ตัง้แตชะตากรรมของหนังสือจนถึงความเห็นเกี่ยวกับมรดกคณะราษฎรที่กําลังถูกทําใหเลือน

หาย 

The Isaan Record: 10 ปีของนิตยสารชายคาเรื่องสัน้ใหความหมายกับคนเป็นบรรณาธิการอยางไร

มาโนช : ในบัน้ปลายของชีวิต พอแกเฒาลง กําลังวังชาก็ถดถอย เหมือนขาราชการวัยเกษยีณ นอกจากดูแลสวนใน

บานตัวเอง ปลูกตนไมตางๆ ก็ยังไดทํางานสรางสรรคที่ถือวามีคุณคา มีความหมายกับชีวิตมาก งานสรางสรรคนัน้ก็

คือ การทําหนังสือ ซึ่งเชื่อมกันกับคนรุนใหม นักเขียนรุนใหม สรางวรรณกรรม สรางจิตวิญญาณของความเป็นนัก

เขียน สรางตัวตนขางในใหมันเติบโต 

หน าที่บรรณาธิการก็ตองชวยสรางเรื่องพวกน้ีใหแข็งแรง เป็นคนคอยชี้ความถูกตอง ความดี ความงาม ความจริงให

กับสังคม เป็นคนที่คอยบันทึกชีวิตหรือสภาพของบานเมืองในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ 

สวนเสียงตอบรับความเชื่อถือนัน้ก็สูงขึ้นเป็นลําดับ ไดยินแตน องนุงคุยใหฟัง เพราะเราไปเยือนหรือสงงานไปยังเวที

อื่นๆ เชน งานราหูอมจันทรทางภาคใต หรือ งานประกวดวรรณกรรม เปลื้อง วรรณศรี ของ จ.สุรินทร เป็นตน  

The Isaan Record : ตอนคิดจะทําวารสารฉบับนี้กับตอนครบรอบ 10 ปี มันตอบโจทยความตองการ

หรือไม 

มาโนช : แรกๆ ที่ออกกัน ก็ยังไมไดมุงที่จะทลายมายาคติหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวกับความเป็นพื้นถิ่นหรือชาติพันธุ

ของทางฝ่ังขวาของแมน้ําโขง แรกๆ ก็จะทําเพื่อสงเสียงตานการลอมปราบเสื้อแดงเมื่อปี 2553 ชวงเมษาฯ-พฤษภาฯ

https://theisaanrecord.co/2020/08/07/ten-years-of-a-short-stories-magazine/


2553 กับการปฏิวัติปี 2549 หลังจากนัน้ก็เกิดการรัฐประหาร 2557 ก็มีน้ําเสียงคนดาประณาม การเลือกตัง้วา ปลอย

ใหคนไรการศึกษามาเลือกไดอยางไร โดยเฉพาะพวกที่มาจากที่ราบสูง เพราะมีซื้อสิทธิ ์ขายเสียง แลวมันก็มีการดา

ประณามวา “โง จน เจ็บ” หนักหนวงยิ่งขึ้น 

ปีแรกที่มาทํากับ ม.อุบลราชธานี ก็ตัง้เป าไวเลยวาจะตองทลายมายาคติ “โง จน เจ็บ” ใหได แตก็มีเสียงทวงติงจาก

นักเขียนที่จะสงงานเขามาวา การเขียนเรื่องเฉพาะอีสานมันแคบไปหรือไม? ดังนัน้เมื่อปี 2016 (พ.ศ. 2559) จึงเอา

ขอความที่เขียนวา “เรื่องสัน้วาดวยอีสาน” บนปกออก เพื่อใหมีความรูสึกวาเปิดกวางกับทุกปัญหาทุกภูมิภาค เพราะ

ปีนัน้ครบรอบ 40 ปี เหตุการณ 6 ตุลา 2519 แตเรื่องของอีสานจากนักเขียนอีสานหรือคนภูมิภาคอื่นเขียนถึงคนอีสา

น ก็ยังอยูในกรอบที่เราตองการคือ สงเสียงใหไดยินวา “เราไมไดโง จน เจ็บ” มีวิถีชีวิตแบบน้ี ถูกกระทําจากอํานาจ

รัฐอยางไร หรือออกไปทางความรักที่เจืออยูดวยชาติพันธุฝ่ังซายฝ่ังขวาของแมน้ําโขงอะไรประมาณน้ี 

นอกจากน้ียังมีบางเรื่องที่ใชภาษาลาวอีสานเขียนลวนๆ คือเขียนดวยตัวอักษรไทยแตเลาเป็นลาวอีสานตัง้แตตนจน

จบ ไมใชผุดออกมาเป็นบางคํา ซึ่งมันเหมือนกับเรื่องแปล เมื่อกอนจะแปลวรรณกรรมโลกเป็นภาษาลาวอีสาน แตใช

ตัวอักษรไทย ทีน้ีนักเขียนก็เขียนลาวอีสานมา ผมก็ปลอยผานถาธีมมันได มันใหม มันสด มันไมผลิตซํ้าวรรณกรรม

เกา

The Isaan Record: งานวรรณกรรมของชายคาเรื่องสัน้ไดจารึกอะไรเกี่ยวกับชุมชนอีสานหรือกระตุนให

คนเขาใจความหมายของความเป็นอีสานมากขึน้หรือไม 

มาโนช : ผมยังไดรับการสื่อดวยจดหมายจากคนอานนัน้ คนอานจะมีน้ําเสียงชื่นชมเขามา จากภูมิภาคอื่นก็มี ชื่นชม

ตัวหนังสือเรื่องที่ถูกคัดสรร ชื่นชมบรรณาธิการ จากภาคใต ภาคเหนือก็มี บางคนก็จะซื้อหนังสือ นอกจากน้ําเสียง

ชื่นชมที่มาทางจดหมายแลว มันก็เป็นการสงหนังสือเลมใหมๆ มาให ไมใชหนังสือของเขานะ แตเป็นหนังสือที่ออก

ใหมๆ ตามทองตลาด ที่เขาคิดวาเราตองอานแนวน้ี ก็โอเค ก็สงมาให สวนพลังที่มันสามารถจะไปกระตุนใหคนในพื้น

ถิ่นตระหนักรูอะไรมากยิ่งขึ้นหรือไมนัน้ ผมไมสามารถจะรับรูได บางครัง้ก็มีคอมเมนตหรือสงขอความมาในกลอง

ขอความของเฟซบุก ก็มี อ.ธีร (ธีรพล อันมัย) ที่เป็นแอดมินชายคาเรื่องสัน้เป็นคนนํามาเลาใหฟัง 

The Isaan Record: เทากับวา 10 ปีที่ผานมา กําลังใจจากคนอานทําใหชายคาเรื่องสัน้ขับเคลื่อนตอไปได

มาโนช : ครับ สังเกตดูนักเขียนมือเกาๆ คนรุนผม คนไดรางวัลเฉียดซีไรตก็สงกันมา นักแปลบางคนก็ยังสงมา นัก

แปลวรรณกรรมตางประเทศก็สงมา หรือเด็กรุนใหมๆ ก็มาจากทุกภูมิภาคเลย น องบางคนก็จะบอกวา หมอน่ีมันเป็น

สลิ่มนะ แตขวาก็มี แตตัวบทตัว text (เน้ือหา) ผาน เราก็ไมไดวา ถาผานก็ผานโดยตัวเน้ือหา ผาน ก็ไมเกี่ยววาคุณ

อยูสีไหน



“ผมวาหนังสือเป็นเลมๆ มันไมตายหรอก มันจะคลาสสิกขึน้” มาโนช พรหมสิงห บรรณาธิการวารสาร

ชายคาเรื่องสัน้

The Isaan Record: ในอนาคต วางวารสารชายคาเรื่องสัน้เป็นอยางไร  

มาโนช : มาได 10 ปีผมก็ทึ่งแลวนะ ผมมีความรูสึกวา มองยอนกลับไป ไมคิดวาจะทําไดถึง 10 ปี งมตนฉบับ ตอบ

โปสการด คิดวานาจะตอบโปสเตอรประมาณ 1 พันฉบับแลว ถาตีวาตนฉบับมี 100 เรื่อง ไมใชผมเขียนโปสการด

เป็น 1 พันฉบับแลวเหรอ 

สวนอนาคตชายคาเรื่องสัน้นัน้ ผมวา 10 ปีก็ทึ่งแลว แตเราไมรูอนาคต เพราะการทําหนังสือแบบน้ี ถาไมมีใจเป็นทุน

สําคัญหรือมีมิตรสหายเป็นกลุมกอนมาชวยทํางานสําคัญ ลําพังเงินทุนที่ไดจากมูลนิธิไฮนริค เบิลล (Heinrich Boll

Foundation) ที่เป็นตัวใหตัง้แตปี 2010 คิดวาตอนน้ียังคาดหวังอนาคตไมได เพราะเราปฏิเสธไมไดวาทุนในการ

ทํางานเป็นสิ่งสําคัญ แมจะมีใจก็ตาม 

“มันเป็นชะตากรรมของหนังสือ วารสาร วรรณกรรมแบบน้ี ควรมีการชวยจากรัฐบาง เชน ชวยลดคากระดาษ หรือ

สํานักศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเอง หรือสํานักงานใหญก็ควรใหทุนบาง หรือจัดซื้อเขาหองสมุดบาง ผมวามันจะทําให

หนังสืออยูได แตรัฐก็ไมคอยดูแลเรื่องน้ี ยิ่งของเราเป็นหนังสือที่คอนขางจะลิเบอรัลสักหนอย มีน้ําเสียงเป็นกบฏ

หนอยๆ” 



The Isaan Record: ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการเคยตัง้คําถามไหมวา ทําหนังสือไปเพื่อใคร เพราะตอนนี้

คนอานหนังสือนอยลงและหนังสือกําลังจะตาย 

มาโนช : ผมวาหนังสือเป็นเลมๆ มันไมตายหรอก มันจะยังคงอยู แตนิตยสาร วารสารตางๆ ตามแผงมันจะตาย

หนังสือพิมพอะไรอยางน้ีมันจะตาย แตหนังสือวรรณกรรม สารคดี ที่เป็นรูปเลม เป็นพ็อกเก็ตบุกจะยังคงมีอยู แม

มันจะมีอี-บุกสอะไรก็ตาม ผมวาหนังสือแบบน้ีจะยังมีอยู จะคลาสสิกขึ้น ใครอานหนังสือแบบน้ี ซึ่งอารมณตางจาก

การพลิกดูอี-บุกส ตอไปสิ่งเหลาน้ีจะเป็นสิ่งคลาสสิกมาก จะเทขึ้น

The Isaan Record: ตรวจตนฉบับมาแลวหลายเรื่อง มีเรื่องไหนที่ชอบที่สุด

มาโนช : ชอบที่สุด…(น่ิงคิด) ความเป็นบรรณาธิการมันก็ชอบทุกเรื่อง ตอบยากวาชอบเรื่องไหนที่สุด ชอบทุกเรื่อง

งามทุกเรื่อง คนรุนใหมเขียนเกงขึ้น ผมเขียนสูไมไดเลย คนรุนใหมเขามีชัน้เชิงทางศิลปะสูง คอนขางจะสูง ซอน

อะไรบางอยาง ซอนนัยยะบางอยางไดดี

วารสารชายคาเรื่องสัน้ลาสุด เลม 14 “ผูปรารถนาเสรีภาพ”  มาโนช พรหมสิงห เป็นบรรณาธิการ



The Isaan Record: ทราบวาเคยเขียนเรื่องสัน้เกี่ยวกับสะพานเสรีประชาธิปไตย จ.อุบลราชธานี ตอน

เขียนตองการสื่ออะไร

มาโนช : ผมขามสะพานเสรีประชาธิปไตยไปเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ มศ.1 อยูโรงเรียนเบ็ญจะมะฯ หลังเกา

(เบ็ญจะมะมหาราช) ไดเห็นสะพานเสรีฯ เป็นครัง้แรก ผมชอบชื่อน้ี “เสรีประชาธิปไตย” ตอนนัน้มีกระแสของ

สังคมนิยมแลว บรรยากาศตอนนัน้มีฐานทัพอเมริกันมาตัง้ฐานทัพในอุบลฯ ชวงสงครามเวียดนามทําใหมีทหาร

อเมริกันอยูเต็มบานเต็มเมือง ผมก็อานหนังสือไป ฟังเพลงฝรัง่ไป ฟังบ็อบ ดีแลน ไซมอนแอนดการฟังเกล 

ผมชอบเพลงของไซมอนแอนดการฟังเกลอยูเพลงหน่ึง ชื่อ “Bridge Over Troubled Water” ผมไปอานเจอวา พ

อล ไซมอน กับ อารต การฟังเกล ไดแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงจากการเดินทางไกลของ เหมา เจอตุง ที่เดิน

ทางออมขึ้นไปทางเหนือยาวไกลมาก หรือที่เรียก Long March มีคนลมตาย ทหารลมตายไปมาก เพื่อที่จะไปโอบตี

ญี่ป ุนกับกกมินตัง๋ จึงเป็นแรงบันดาลใจการเขียนเพลง 

สําหรับผม ชื่อสะพานเสรีประชาธิปไตยนัน้ไพเราะมาก เพราะชวงนัน้สะพานถูกรื้อแลวสรางใหม แลวเขาก็กะเทาะ

เอาเฉพาะป ายสะพานไปตัง้ไวในสนามหญาขางพิพิธภัณฑแหงชาติอุบลราชธานี ผมจึงรูสึกวามันเป็นความสูญเสียเสรี

ประชาธิปไตยไป เหลือแตซาก 

“แมการสรางสะพานใหมจะใชชื่อเกา แตจริงๆ แลวมันเหลือแตซาก ผมจึงเขียนวา สะพานน้ีสามารถขามความทุกข

ยาก ขามไปสูแสงสวาง ขามไปสูความเจริญกาวหน า เพื่อไปสูสิ่งที่ดีกวา ไปสูสังคมอุดมคติ ไปสูประเทศที่เป็นเสรี

ประชาธิปไตย คนเทาเทียมกัน ผมก็เลยเอามาเขียนเรื่องสะพานโดยใหสะพานนัน้มันมีชีวิต ก็คือใหคนแกคนหน่ึง

เป็นคนเลา เหมือนคนแกคนนัน้คือสะพาน”

The Isaan Record: นับตัง้แตมีการสรางสะพานเสรีประชาธิปไตย เมื่อปี 2497 เป็นตนมา คนอุบลฯ

รูจักคําวาเสรีประชาธิปไตยไหม

มาโนช : มันก็อาจจะมีเป็นบางคน บางกลุม แตโดยภาครัฐแลวก็ถูกกํากับจากสวนกลาง ไมคอยเนนยํ้าใหประชาชน

ทราบ สวนประชาชนก็สนใจแตปากทอง มีคนเลาใหฟังวา ครูมัธยมฯ สวนใหญเป็นเสื้อแดง ผมก็ถามน องๆ ที่ยังสอน

หนังสืออยู ผมมีน องสาวที่เป็นครูสอนก็บอกเป็นเสียงเดียวกัน เขาบอกวามีคนเชียรประยุทธ (พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี) อยูไมถึง 10 คน และยิ่งน อยลงเรื่อยๆ 

“ผมวา อาจจะมีคนบางกลุมตระหนักเรื่องเสรีประชาธิปไตยตามชื่อสะพานที่ถูกสรางขึ้นโดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม

แตคงไมเยอะมาก แมแตมิตรสหายบางคนที่เคยหนีตายกันมาจากเหตุการณ 6 ตุลา 2519 เขาหนีการลอมปราบจาก

กรุงเทพฯ สวนผมเรียนอยูมหาสารคามก็ถูกลอมปราบเหมือนกัน ก็หนีเกือบตายเหมือนกัน แตวาเพื่อนเหลานัน้ ทุก

วันน้ีก็เปลี่ยนไปหมดแลว” 

https://www.youtube.com/watch?v=9VDj8fA5RXM
https://www.youtube.com/watch?v=T_9JBF_bGwM
https://www.youtube.com/watch?v=4G-YQA_bsOU


“ผมวา เสือ้แดงก็ตองการความเทาเทียม ความอยูดีกินดี มีสวัสดิการตางๆ ของรัฐที่รองรับประชาชน คน

ทุกข คนยาก มันคือหัวใจของเสรีประชาธิปไตย” มาโนช พรหมสิงห บรรณาธิการวารสารชายคาเรื่องสัน้ 

The Isaan Record: ความเป็นเสรีประชาธิปไตยกับคนเสือ้แดงมีความสัมพันธกันอยางไร

มาโนช : ผมวา คนเสื้อแดงมันก็มีหลายเฉด แตรวมๆ แลวเสื้อแดงก็ตองการความเทาเทียม ความอยูดีกินดี ควา

มเทาเทียมก็คือเสรีประชาธิปไตย หรือการปกครองที่เอื้อใหเกิดความเทาเทียม ความสุข มีหลักประกันตางๆ มี

สวัสดิการตางๆ ของรัฐที่รองรับประชาชน คนทุกข คนยาก มันคือหัวใจของเสรีประชาธิปไตย 

The Isaan Record: คณะราษฎรไดสรางอนุสาวรียประชาธิปไตยไวในหลายจังหวัด ทัง้บุรีรัมย ขอนแกน

และจังหวัดตางๆ แตตอนนี้รัฐพยายามทําลาย คนที่เติบโตมาพรอมกับสะพานเสรีประชาธิปไตยรูสึกอยาง

ไร

มาโนช : รูสึกหดหู ตัง้แตหมุดคณะราษฎรหาย อนุสาวรียปราบกบฏก็ยายหนี ไดขาวจากเพื่อนทางลพบุรีวาเขา

ทําลายรูปป้ันพระยาพหลฯ และ จอมพล ป. ก็รูสึกหดหูเศราใจ เราแทบไมเหลืออะไรที่สามารถชี้ใหคนรุนหลังไดเห็น

วา ครัง้หน่ึงมันเคยมีการเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเป็นประชาธิปไตย แมแตวันชาติ วันอะไร ก็

ยกเลิกมานาน เขาพยายามจะลบออก 



แมแตเรื่องกบฏผูมีบุญก็ถูกเรียกวา กบฎผีบาผีบุญ ทัง้ที่มีคนตายมากที่สุด คือตายกวา 300 คน ก็ยังไมมีการกลา

วถึง ตอนที่ทางจังหวัดทําละครแสงสีก็ขามพื้นที่การปราบกบฏไปมา ตรงกันขาม มีชาวตางชาติ เขามีถายหนังเรื่องอ

เล็กซานเดอร แถวๆ ผาแตม ก็มีการสรางนิทรรศการ มีการฉายหนังใหดู มีซุมอะไรตางๆ อยูแถวบานทาชาง ทัง้ที่

อเล็กซานเดอรไมไดกรีฑาทัพมาแถวน้ีดวยซํ้า แตวากบฏผีบุญหายไมมี 

The Isaan Record: น่ันหมายความวา รัฐพยายามทําใหความเป็นเสรีประชาธิปไตยในพืน้ที่ตางๆ โดย

เฉพาะทางภาคอีสานหายไป

ครับๆ (ผงกศรีษะ) แมแตรากเหงาของบรรพบุรุษหรืออัตลักษณบางอยางของอีสาน มันก็ถูกกลบถูกลบกันไปหลาย

อยาง ยอนมาเรื่องสะพานในเรื่องสัน้ของผมมันมีสัญลักษณบางอยางคือ คนแกรอเด็ก 19 คน ถานับดูเด็กบางคนก็

บินมาบางคนก็เดินมาแบบขากระโผลกกระเผลก บางคนก็เป็นโสเภณีเด็ก 

ตอนที่ผมเขียน จังหวัดในภาคอีสานมี 19 จังหวัด ดินที่นําไปวางรากฐานของสะพานครัง้แรกเป็นดิน 2 ถุง ถุงหน่ึง

12 กอน อีกถุงหน่ึง 14 กอน มันคือนัยะของฮีต 12 ครอง 14 บางคนอานแลวก็เสมือนหน่ึงวา ตองการแยกอีสาน

ออกจากประเทศไทยหรือไม คือใหอีสานเป็นอีสานมีคนรุนเกาพาคนรุนใหมกลับไปสูความอุดมสมบูรณ กลับไปสูเสรี

ประชาธิปไตย ดินแดนในอุดมคติที่ใฝ ฝัน โดยรักษาฮีตคองหรือขนบประเพณีความเป็นอีสานไวใหเป็นดังเดิม

ดูบทสัมภาษณฉบับวิดีโอไดที่น่ี 

เปิดใจ บก.วารสารชายคาเรื่องสัน้

https://theisaanrecord.co/2020/07/29/ten-years-of-an-isaan-magazine/

